



ประกาศโรงเรียนห้องแขงวิทยาคม
เรื่อง แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนห้องแขงวิทยาคม ได้สำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/สถานที่ ให้ความรู้ ฝึกทักษะการปฏิบัติของนักเรียน พัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
สำหรับนักเรียนทุกคน เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงประกาศ
แหล่งเรียนรู้ภายในตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	แหล่งเรียนรู้	ประโยชน์ / ความสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
1.	ลานกีฬา ทางเข้า รร.	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุมนุมกีฬา	นายศุภกิจ เจริญตา
2	ซุ้ม ช.ค. หน้าอาคาร 1	ใช้สำหรับจัดบอร์ดกิจกรรมและวันสำคัญต่างๆ	นางใบศรี อรมาศ
3	หอประชุม	ใช้สำหรับประชุมวางแผนการปฏิบัติงานครู การรับ การนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมตามโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และการอบรม ตามกิจกรรม โครงการ ของภาคีเครือข่ายโรงเรียน	นายยุทธนา ผาเวช
4	ห้องสหกรณ์ อาคาร 1	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุก กลุ่มสาระ	นางจริยวดี คุณสุทธิ
5	ห้องพยาบาล อาคาร 1	ใช้สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และใช้ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสุขศึกษา	นางลักขณา สังข์ทอง
6	ห้องแนะแนว	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้	นางสาวอาทิตย์ยา บุญธรรม
7	ศาลาภูไท	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม กิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์	นางฐิติมณูช ใสตง
8	ห้อง วิทยาศาสตร์ อาคาร 2	ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ การทดลอง Lab และให้บริการกลุ่ม สาระอื่นๆ เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม	นางใบศรี อรมาศ นางสาวธนิดา ไชยภูมิ นางสาวทิพัลย์ ทองนอก นางสาววารภรณ์ ลือจันดา

ลำดับ ที่	แหล่งเรียนรู้	ประโยชน์ / ความสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
9	สวน สมุนไพรมหา หน้าอาคาร 2	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
10	ห้อง คอมพิวเตอร์ อาคาร 2	ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ งานอาชีพและเทคโนโลยีและเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต	นายพงษ์ศักดิ์ รักรบุญ
11	ห้องสมุด อาคาร 3	ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม	นางจริยาวิที คุณสุทธิ
12	ห้องภาษา อาคาร 3	ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ และให้บริการกลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม	นางสุภาพร เมืองโคตร
13	ห้องอาเซียน อาคาร 3	ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคม ศึกษาฯ และให้บริการกลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อศึกษา ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม	นางสุนนมาลย์ แสนวงศ์
14	ห้องภาษาไทย อาคาร 3	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ ภาษาไทย ห้องหม่อภาษา และให้บริการกลุ่มสาระ อื่นๆ เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม	นายสมบุญ ประเสริฐศิลป์
15	ห้อง คณิตศาสตร์ อาคาร 3	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ และให้บริการกลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อ ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม	นางทับทิม เจริญตา
16	สวนเศรษฐกิจ พอเพียง	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และให้บริการกลุ่ม สาระอื่นๆ เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม	นายประทวน ทวีแสง
17	สวนศาสตร์ พระราช	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้	นางสาวสิรินทร์ทิพย์ แสนแก้ว นางสาวทิพวัลย์ ทองนอก นางสาววารภรณ์ ลือจันดา
18	เรือนเพาะชำ	ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุก กลุ่มสาระ	นายศุภกิตต์ ธาระพันธ์
19	ห้อง โสตทัศนูปกรณ์	ใช้สำหรับจัดกิจกรรมอบรมครู และนักเรียน การ สอนซ่อมเสริม การติวนักเรียนในการสอบ	นายสมบุญ ประเสริฐศิลป์

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)



(นายอัคราฐ บุปผาชาติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม